

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1826**/UBND-NNTN
V/v giải trình nội dung liên quan
theo đề nghị của Ủy ban
Tài chính - Ngân sách Quốc hội

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>2883</i>
ĐẾN	Ngày: <i>05/4/17</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư



Thực hiện Công văn số 2357/BKHĐT-KTĐPLT ngày 27/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải trình một số nội dung liên quan đến dự án theo đề nghị của Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội; theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình vì sao dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong có tính cấp bách (theo Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 16/01/2017) nhưng không có trong kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến giải trình như sau:

Dự án hồ chứa nước Nước Trong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2008 với 02 hợp phần chính là: Hợp phần hồ chứa nước và hợp phần di dân, tái định cư. Do dự án được triển khai trên địa bàn rộng (05 xã của 02 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi), người dân bị di dời chủ yếu là người dân tộc thiểu số, công tác bồi thường, tái định cư phức tạp nên Trung ương đã giao cho tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong.

Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong được phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 với tổng mức đầu tư là 372,777 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được Trung ương giao, cơ bản hoàn thành dự án để di dời dân, đáp ứng tiến độ của dự án hồ chứa nước Nước Trong. Tuy nhiên, do dự án lớn, có tác động lớn đến đời sống của người dân tộc thiểu số, quá trình vận động di dời, bồi thường và tái định cư phức tạp nên kéo dài thời gian thực hiện; bên cạnh đó chính sách bồi thường và hỗ trợ di dân của Nhà nước thay đổi nên dự án phải điều chỉnh tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 với tổng mức đầu tư là 656,141 tỷ đồng, tăng so với tổng mức đầu tư cũ là 283,364 tỷ đồng (*trên cơ sở có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến thống nhất của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 8533/VPCP-KTTH ngày 26/10/2012, thống nhất cho điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án và phân kinh phí tăng thêm Trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện*).

Đến hết năm 2014, tỉnh đã được Trung ương bố trí 372 tỷ đồng (theo tổng mức đầu tư cũ) từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Về phía địa phương, tỉnh đã thực hiện hoàn thành các hạng mục cơ bản (bồi thường và di dân, tái định cư cho 449 hộ dân) để phục vụ tiến độ lấp dòng đến cao trình 129,5m

của hồ chứa nước Nước Trong.

Tuy nhiên, phần kinh phí tăng thêm là 283,364 tỷ đồng chưa được Trung ương cân đối, bố trí vốn nên tỉnh không có điều kiện hoàn thành các phần việc dở dang như: hỗ trợ tái định cư, định canh cho người dân vùng dự án, ảnh hưởng lớn đến đời sống và gây mất lòng tin trong nhân dân do một số khoảng bồi thường chưa có kinh phí thanh toán cho người dân bị di dời, chưa cấp được đất sản xuất nên có thể dẫn đến việc người dân rời bỏ khu tái định cư để trở về nơi cũ để sản xuất, gây ảnh hưởng đến việc lấp dòng hồ chứa nước Nước Trong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện (từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã có nhiều văn bản kiến nghị Trung ương xem xét, bố trí vốn để triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa được giải quyết: Tờ trình 100/TTr-UBND ngày 24/10/2014; 15/TTr-UBND ngày 16/3/2015; Công văn 1201/UBND-NNTN ngày 18/3/2016).

Từ các lý do cấp bách trên, UBND tỉnh đã khẩn trương tạm ứng ngân sách địa phương một khoản kinh phí là 166,73 tỷ đồng để thực hiện một số việc cấp bách nhằm ổn định cuộc sống người dân, đảm bảo cho hồ chứa nước Nước Trong tích nước đạt mức thiết kế (đến ngày 20/12/2016 hồ chứa nước Nước Trong đã tích đủ nước theo thiết kế).

Trong điều kiện ngân sách tỉnh hạn chế, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 khá thấp, đồng thời, theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì **không được sử dụng vốn ngân sách Trung ương để hoàn trả các khoản ứng trước từ ngân sách địa phương** nên trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh chưa cân đối, bố trí cho dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Hơn nữa, đây là dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ di dân, tái định cư phục vụ dự án, đảm bảo Hồ chứa nước Nước Trong đưa vào tích nước và vận hành an toàn. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội xem xét, cân đối bố trí từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là 283,364 tỷ đồng để chi trả đủ tiền bồi thường, hỗ trợ sản xuất cho người dân bị di dời, hoàn thành dự án trong năm 2017 và trả nợ 166,73 tỷ đồng vốn từ ngân sách tỉnh đã tạm ứng để triển khai thực hiện dự án này.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak295.



**KT. CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH**

Đặng Văn Minh